



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 หน้า 23 มูลค่าข่าว 504,306.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แชมป์บอร์ดเกมโครงการ ‘ของขวัญจากพ่อ’



เป็นครั้งแรกในการนำเสนอโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรผ่านแนวคิดของ

ครอบครัวใหม่ มาสู่ “บอร์ดเกม” เกมเพื่อการเรียนรู้เพื่อสานต่อแนวคิดอย่างยั่งยืน โดย บริษัท กรีน ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในโครงการ “ของขวัญจากพ่อ” ในหัวข้อ “เรียน เล่น รู้ คู่การเกษตร” ขึ้นเพื่อสืบสานและส่งต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการเกษตร โดยใช้เกมมาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่

“เมธีรัตน์ อนุโลมสมบัติ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า การประกวดดังกล่าวเป็นความตั้งใจที่จะน้อมนำโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานให้แก่ชาวไทย มาถ่ายทอดและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพ เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

โดยใช้ศักยภาพในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ มานำเสนอองค์ความรู้ที่เปรียบเสมือนของขวัญที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคนไทยในรูปแบบของบอร์ดเกม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่ความสนุก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิวิจัยพัฒนา ให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการ

โครงการนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9-31 ตุลาคม 2560 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการถึง 205 ทีม คัดเลือกทีมที่มีแนวคิดโดดเด่นและสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ 10 ทีม ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งศึกษาดูงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ๗ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิวิจัยพัฒนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และการจัดกิจกรรม Play Test & Workshop ที่ให้ทีมผู้เข้าร่วมได้ทดสอบเกมกับกลุ่มผู้เล่นตัวอย่างและคณะกรรมการ มีการจัดเสวนาพิเศษ เพื่อถ่ายทอดทักษะและเสริมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบอร์ดเกม

มีการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งล้วนแต่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ ทั้งในด้านการฝึกสมองที่ต้องใช้ความจำ หรือใช้การคำนวณ การให้ความรู้ในเรื่องการเกษตร ด้วยการหยิบยกเอาแนวคิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัย และที่กิน ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนการดำเนินชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือการทำเกษตรผสมผสาน ไปจนถึงหลักการและขั้นตอนของการทำฝนหลวง ที่แต่ละทีมได้เลือกหยิบยกองค์ความรู้เหล่านี้มาเป็นแก่นในการจัดทำผลงานของการประกวดในครั้งนี้



คุณเมธีรัตน์

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ

ทีมสายฟ้า กับผลงานเกม “สายฝน” ที่คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท ด้วยการนำความรู้ด้านวิธีการทำฝนหลวงมาถ่ายทอดในรูปแบบของบอร์ดเกมได้อย่างน่าสนใจ ทั้งรูปแบบของการเล่น การให้ความรู้ความเข้าใจของกระบวนการทำฝนหลวง และการออกแบบดีไซน์ที่เหมาะสมแก่การเป็นสื่อการเรียนรู้ ตามกฎ และกติกาที่กำหนด นอกจากนี้ ทีมสายฟ้า ยังได้รับรางวัล Popular Vote จาก บริษัท แอร์พี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลที่เปิดโอกาสให้ร่วมประกวดผลงานสุดประทับใจในเฟซบุ๊ก AirPay Mobile Application ด้วยผลโหวตสูงสุดจากผู้ผ่านเข้าร่วมทั้งหมด

ส่วนทีม Broccoli Lab นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 จากเกม “Parcel” ที่เน้นการนำเสนอ



ทีมสามอ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการนำเสนอเกม “A Field Day” ที่นำเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายเหมาะกับเด็ก ๆ และทีม Farm No. 9 นำเกม Farm No. 9 คว่ำรางวัลชมเชยไปได้ ด้วยการดีไซน์ที่มีความน่ารักสดใสสูงใจให้เรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานได้อย่างสนุกสนาน



ผลงานของทั้ง 4 ทีม จะได้รับการผลิตเป็น Box Set ส่งต่อไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และส่งต่อความรู้ที่ได้จากโครงการพระราชดำริหลาย ๆ โครงการ อันเป็นของขวัญจากพ่อให้กับคนรุ่นใหม่

และจะเปิดให้ดาวน์โหลดเกมทั้ง 4 เกมนี้ได้ที่ www.garena.co.th/giftsfromdad ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อเป็นการส่งมอบประสบการณ์ ความรู้ พร้อมกับจุดประกายความสนใจของคนรุ่นใหม่บนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นอีกด้วย.

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริอื่น ๆ เข้าไปในตัวเกม